

Số: /TB-UBND

Tây Thành, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 03/01/2024, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực khác thuộc phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, trong đó khu vực Nghệ an nhiệt độ phổ biến ở với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc Bộ phổ biến từ 12 -14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Trời có khả năng có mưa giông, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay 03-1, Nam Trung Bộ và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người, đàn vật nuôi và cây trồng là rất lớn.

Để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại, hạn chế thấp nhất tác động xấu tới người và cây trồng, vật nuôi, UBND xã khuyến cáo toàn thể nhân dân thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Thường xuyên theo dõi diễn biến của không khí lạnh, rét đậm, rét hại trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động nắm bắt và có biện pháp phòng chống rét hợp lý, kịp thời.

* Đối với người, nhất là người già, trẻ nhỏ, hạn chế di chuyển ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp, mặc ấm từ đầu đến chân, khi ngủ dậy không nên xuống giường ngay mà nên vận động trên giường từ 3-5 phút để đề phòng chứng tai biến. Bổ trí ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, tăng cường bổ sung thêm hoa quả, vitamin C và uống đủ nước để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuyệt đối không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín để phòng ngộ độc khí các bon.

* Đối với cây trồng:

Thực hiện phủ kín nilong 100% diện tích mạ đã gieo, bổ sung thêm tro bèo, nước lân pha loãng để giữ ấm cho mạ.

Đối với những hộ chưa ngâm ủ giống, do trong những ngày tới, dự báo nhiệt độ có thể xuống thấp ở ngưỡng rét đậm rét hại, vì vậy khi nhiệt độ không khí dưới 15⁰C, bà con không nên gieo mạ.

Tuyệt đối không gieo sạ lúa trong vụ Xuân 2024 để phòng lúa bị chết rét do gặp rét đậm, rét hại

Có kế hoạch dự trữ giống để phòng mạ bị chết rét phải gieo lại.

* Đối với vật nuôi: Chuẩn bị dự trữ đầy đủ thức ăn thô và thức ăn tinh cho vật nuôi. Bổ sung thêm thức ăn tinh và khoáng, vitamin vào khẩu phần ăn để tăng cường sức khỏe và khả năng chống đỡ bệnh tật cho gia súc, gia cầm;

Tu sửa, che chắn chuồng trại tránh bị gió lùa; đảm bảo nền chuồng thường xuyên có chất độn, luôn sạch sẽ, khô ráo.

Chuẩn bị đầy đủ vật liệu giữ ấm cho gia súc khi cần như: trấu, cùi, làm áo khoác để sưởi ấm cho gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 10⁰C;

Trong những ngày mưa rét kéo dài, rét đậm, rét hại nhiệt độ dưới 12⁰C, không sử dụng trâu bò cày kéo, không vận chuyển gia súc, gia cầm, không thả gia súc ngoài đồng, bãi; bổ sung thức ăn tinh và cho gia súc uống nước ấm, đưa trâu bò về nuôi nhốt tại chuồng;

Thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh chuồng nuôi, xử lý tốt các chất thải chăn nuôi.

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe của đàn vật nuôi, khi thấy gia súc, gia cầm bị ốm thì báo ngay cho ông Ngô Kim Vinh, cán bộ thú y xã để được hướng dẫn các biện pháp chữa trị. Khi phát hiện gia súc, gia cầm chết nghi do rét, dịch bệnh thì báo ngay cho UBND xã (qua bà Nguyễn Thị Thu Hải - CC NN xã) để kiểm tra, và có biện pháp xử lý kịp thời.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, UBND xã đề nghị bà con nhân dân quan tâm thực hiện tốt các nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã (t/b)
- Trưởng các xóm (t/b)
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thái Văn Cẩm